



รายงานผล

การดำเนินงานตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผล

การดำเนินงานตามมาตรการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้จัดทำวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งรับรายงานในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต กรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขออนุญาต

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จึงได้จัดให้มีมาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยบูรณาการให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการดำเนินการมาตรการ โดยให้มีการดำเนินการ เช่น การประชาสัมพันธ์ขึ้นในการขออนุญาตก่อสร้าง การจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสนอขออนุญาตก่อสร้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประเด็นที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ปรากฏตามตารางนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ						ค่าความเสี่ยงรวม= จำเป็น X รุนแรง
		จำเป็นของการเฝ้า			รุนแรงของ			
		ระวัง			ผลกระทบ			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นอนุมัติอนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขออนุญาต		๑			๒		๒

การดำเนินงานตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต งานการเจ้าหน้าที่ได้มีแนวคิดที่เสนอแนะในการกำหนดแนวทางและมาตรการที่จะดำเนินการ ควบคุม กำกับ ให้พนักงานปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ ดังนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. กำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง - ดำเนินการตรวจเอกสารตามที่กำหนด
	๒. กำหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกระบวนการ - ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาเสร็จของแต่ละกระบวนการในการขอใบอนุญาต
	๓. กระบวนการเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลั่นกรองและออกใบอนุญาต

การดำเนินงานตามมาตรการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็นความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการความเสี่ยง	ไตรมาสที่ ๑ (๒๕๖๕)			ไตรมาสที่ ๒ (๒๕๖๖)			ไตรมาสที่ ๓ (๒๕๖๖)			ไตรมาสที่ ๔ (๒๕๖๖)			ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. กำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง - ดำเนินการตรวจเอกสารตามที่กำหนด 													กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒. กำหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน													กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	<p>- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกระบวนการ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาเสร็จของแต่ละกระบวนการในการขอใบอนุญาต</p>	←				→								
<p>๓. กระบวนการและระยะเวลาในการเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลับกรองและออกใบอนุญาต</p>		←											→	<p>กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>